




รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 

วันที ่ 13  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
****************************************************** 

ระเบียบวาระท่ี 1 
มติที่ประชุม 

: เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 
กุมภาพันธ์ 2566 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา 
-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ไม่มี  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1 ญัตติ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 และสมัย

ประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567  
นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอค่ะ  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 เรียน
เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง อ่านระเบียบค่ะ 

นางบังอร  ดินเมืองชล 
เลขานุการสภาฯ 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ 
วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี    ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: เรียนท่านนายก สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอให้สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง พิจารณาแล้วเสนอต่อที่ประชุมว่าการก าหนด 
จ านวนประชุมสมัยประชุมสามัญว่า ประจ าปี 2566 ว่าจะก าหนดมีกี่สมัย  ขอให้ทุก 
ท่านช่วยกันพิจารณาว่าเราจะประชุมในช่วงเวลาใด มีท่านใดจะเสนอ เชิญค่ะ 

นายณภัทร  
 ภูธนกฤตเมธาพร 

นักวิเคราะห์ฯ 

: เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน  
การก าหนดสมัยประชุมสภาผมขอเสนอให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมแผน ผมขอ 
พิจารณาด้วยครับ 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เสนอค่ะ เชิญท่านสังวาล 
 แก้วค ากอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 9 เสนอค่ะ 

นายสังวาลย์ แก้วค ากอง 
สมาชิกสภา อบต.ม.9 

: เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ 
กระผม นายสังวาลย์ แก้วค ากอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 
9 ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จ านวน......4.....สมัย ครับ 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ตามท่ีนายสังวาลย์ แก้วค ากอง สมาชิกสภาหมู่ที่ 9 เสนอก าหนดสมัยประชุมสมัย 
สามัญประจ าปี 2566 จ านวน 4 สมัย มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่ 
มี   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

นายสุเนตร์  ภักดี 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมนายสุเนตร์  ภักดี  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 3 ขอรับรองการก าหนดสมัยประชุมสมัย สามัญประจ าปี 2566 
จ านวน 4 สมัยครับ 

นายยุทธการ ทรงศิลป์ 
สมาชิกสภา อบต.ม.8 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมนายยุทธการ ทรงศิลป์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 8 ขอรับรองการก าหนดสมัยประชุมสมัย สามัญประจ าปี 
2566 จ านวน 4 สมัยครับ 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

:  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่
ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2566 จ านวน 4 สมัย  
ต่อไป เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 2566 เนื่องจาก
สมัยที่ 1 ที่ประชุมได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง เสนอ ค่ะ เชิญ ท่าน นายสุเนตร์  ภักดี เสนอค่ะ 

นายสุเนตร์  ภักดี 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 

: เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายสุเนตร์  ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 3 ขอเสนอก าหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
 พ.ศ. 2566  โดยมีก าหนด  15  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566  ถึงวันที่  
 24 เมษายน  2566 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

นายสังวาลย์ แก้วค ากอง 
สมาชิกสภา อบต.ม.9 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  นายสังวาลย์ แก้วค ากอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 9 ขอรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 
10-24 เมษายน 2566 ครับ 
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นายสมหวัง พลราช 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ นายสมหวัง พลราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 2 ขอรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 
10-24 เมษายน 2566 ครับ 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

:  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่
ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2566โดยมีก าหนด 
15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566  ถึงวันที่ 24 เมษายน  2566 นะคะ  
ต่อไป เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอ ค่ะ เชิญ ท่าน นายสุเนตร์  ภักดี เสนอค่ะ 

นายสุเนตร์  ภักดี 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 

: เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายสุเนตร์  ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 3 ขอเสนอก าหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2566  โดยมีก าหนด  15  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566    ถึงวันที่  
24 สิงหาคม 2566 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

นายยุทธการ ทรงศิลป์ 
สมาชิกสภา อบต.ม.8 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมนายยุทธการ ทรงศิลป์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 8 ขอรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 
10-24 สิงหาคม 2566 ครับ 

นางนิลัดดา  นาดี 
สมาชิกสภา อบต.1 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางนิลัดดา  นาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 1 ขอรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 
10-24 สิงหาคม  2566 ค่ะ 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ  

  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่
ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2566 โดยมีก าหนด 
15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2566  ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นะคะ  
ต่อไป เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอ ค่ะ เชิญ ท่าน สุเนตร์ ภักดี เสนอค่ะ 

นายสุเนตร์  ภักดี 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 

: เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายสุเนตร์ ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 3 ขอเสนอก าหนดวันเรียกประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2566  โดยมีก าหนด  15  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16  ตุลาคม  2566    ถึงวันที่  
30 ตุลาคม  2566 
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นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ขอผู้รับรองค่ะ 

นางนิลัดดา  นาดี 
สมาชิกสภา อบต.1 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางนิลัดดา  นาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 1 ขอรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 
16-30 ตุลาคม  2566 ค่ะ 

นายยุทธการ ทรงศิลป์ 
สมาชิกสภา อบต.ม.8 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  นายยุทธการ ทรงศิลป์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 8 ขอรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ตั้งแต่
วันที่ 16-30 ตุลาคม  2566 ค่ะ 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่
ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2566 โดยมีก าหนด 
15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566  ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 คะ  ต่อไป 
เรื่อง การก าหนดวันเริ่มต้นประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2567  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ ค่ะ เชิญ ท่าน นายสุเนตร์  ภักดี 
เสนอค่ะ 

นายสุเนตร์  ภักดี 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายสุเนตร์  ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 3 ขอเสนอก าหนดวันเรียกสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2567 โดยมีก าหนด  15  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม  2567    
ถึงวันที่  25 มกราคม  2567 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

 ขอผู้รับรองค่ะ 

นายสุริยา  เกวียนนอก 
สมาชิกสภา อบต.ม.10 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  นายสุริยา  เกวียนนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 8 ขอรับรองสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.
2567  ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มกราคม 2567  ครับ 

นายชุมพล  พิศนอก 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  นายชุมพล  พิศนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง หมู่ที่ 6 ขอรับรองสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567  
ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มกราคม 2567  ครับ 

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะถือว่าที่
ประชุมมีมติก าหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567  โดยมีก าหนด 15 
วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม  2567  ถึงวันที่ 24 มกราคม 2567   

นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

 มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปขอมติที่ประชุม ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี 2566 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 
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นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

 สรุปมติให้ก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
สามัญประจ าปี  2566 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567 ดังนี้ 
สมัยที่ 2/2566  ระหว่างวันที่ 10 – 24 เมษายน พ.ศ.2566  จ านวน 15 วัน 
สมัยที่ 3/2566  ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2566  จ านวน 15 วัน 
สมัยที่ 4/2566  ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม  พ.ศ.2566   จ านวน 15 วัน 
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567  
สมัยที่ 1/2567  ระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม พ.ศ.2567  จ านวน 15 วัน 

  5.2 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2566 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงระเบียบการจัดท าร่างแผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 เชิญค่ะ 

นายณภัทร  
 ภูธนกฤตเมธาพร 

นักวิเคราะห์ฯ 

: เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างทุกท่าน 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลด่านช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 และข้อ 25  
ข้อ 22 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผน  
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
พัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
   ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการ 
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กระผมขอให้ทุกท่านดู
เอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านดูทีละข้อครับ  

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: มีสมาชิกทา่นใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ดิฉันขอมติที่ประชุม
สภา เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2566 กรุณายกมือขึ้นค่ะ ถา้ไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 
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  5.3 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงระเบียบแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1 เชิญค่ะ 

นายณภัทร  
ภูธนกฤตเมธาพร  

 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

วิเคราะห์ 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 
ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริการส่วนต าบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-
2570 ต้องจัดท าหรือทบทวนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2564 จึงขอแก้ไข
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) ครั้งที่ 1  ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
       1. รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
         โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยปูพื้นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีต บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากหน้าบ้านนายศิริวัฒนา พันธ์สวัสดิ์    ไปบ้านนางจ าเริญ) 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร                            
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง
ก าหนด) งบประมาณจ านวน 239,200 บาท 
      1. รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข) 
     โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยปูพื้นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (จากหน้าบ้านนายศิริวัฒนา พันธ์สวัสดิ์ ไปบ้านนางจ าเริญ)  โดย
ท าการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.0๔ เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐.๐0 ตาราง
เมตร พร้อมตีส้นจราจร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างก าหนด) 
งบประมาณจ านวน 449,000 บาท 
     2. รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกบ้านนาง
ทองม้วน  ใสสะรัง ถึงสี่แยกนานางเขียน วันทาแท่น)เทคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
500.00  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างก าหนด) งบประมาณ
จ านวน 225,200 บาท 
     2. รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่แยกบ้านนาง
ทองม้วน  ใสสะรัง ถึงสี่แยกนานางเขียน วันทาแท่น)เทคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
725.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้างก าหนด) งบประมาณ
จ านวน 450,600 บาท 
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นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกท่านใด
เสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ดิฉันขอมติที่ประชุมสภา เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) ครั้งที่ 1 เชิญค่ะ 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ขอเชิญท่าน ผอ.โกมุทร์  ชุ่มกลาง ผอ.กองการศึกษาฯ ช่วยชี้แจงรายละเอียด 
เกี่ยวกับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ 

นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง 
ผู้อ านวยกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

: เรียนท่านนายก ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2566 นะครับ นายกว่าจะก าหนดวัน 
 เป็นวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ส าหรับชนิดกีฬาก็จะมี ฟุตบอล 7 คน, 
วอลเลย์บอลผสม ชาย 2 หญิง 4 ,เซปักตะกร้อชาย ,เปตองผสม ชาย 2 หญิง 1 ไม่ 
จ ากัดอายุ ขอให้อยู่ในเขตต าบลด่านช้าง ต่อไปคือจะจับฉลากเพ่ือเลือกสีแต่ละ 
หมู่บ้านนะครับ ผลการจับฉลากคือ หมู่ที่ 1 สีส้ม,หมู่ที่ 2 สีน้ าเงิน,หมู่ที่ 3 สีเหลือง 
,หมู่ที่ 4 สีม่วง,หมู่ที่ 5 สีชมพู,หมู่ที่ 6 สีด า,หมู่ที่ 7 สีแดง,หมู่ที่ 8 สีฟ้า,หมู่ที่ 9 สี 
ขาว,หมู่ที่ 10 สีเขียว,หมู่ที่ 11 สีเทา ครับ ขอบคุณครับ 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ 

: ขอบคุณท่าน ผอ.โกมุทร์  ชุ่มกลาง ผอ.กองการศึกษาฯ ที่ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ 
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2566 นะคะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมี 
ข้อชี้แจงอะไรไหมคะ หากไม่มีข้อสงสัยหรือข้อชี้แจงอ่ืน ดิฉันจะขอมติในที่ประชุม  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2566  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  2 โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุระนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ครั้งที่ 31  
   

นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง 
ผู้อ านวยกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

: เรียนท่านนายก ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 
วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลาช่วงเช้า ท าพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี  
เวลา 15.00 น.ร่วมขบวนในงานฉลองชัยชนะท้าวสุระนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่  
ครั้งที่ 31 
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันการประกวดการแสดงวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น (การประกวดร้องเพลง 1 นักร้อง 8 แดนเซอร์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นางสดศรี  โพธิข า 

ประธานสภาฯ 
: มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมดิฉัน 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพ่ือ 
พิจารณาโอนงบประมาณ ประจ าปี 2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่พุธที่ 15 กุมภาพันธ์  
2566 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ดิฉัน 
ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ครั้งนี้ เพียงเท่านี้ 

ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
 

 




